

สรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ลำดับ	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด
๑	<p>มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑) จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงการส่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒) กำจัดฝักตบขวาเพื่อรองรับฤดูฝนที่จะมาในช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๓) สร้างการรับรู้ ๑๐ มาตรการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการ เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา</p> <p>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>- ชลประทานระยอง</p> <p>- ประมงจังหวัดระยอง</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สำนักงานจังหวัดระยอง</p>

๒	เสนอแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญญา และงานนโยบายที่นายรัฐมนตรีตรวจงานในพื้นที่ รวมถึงโครงการสำคัญที่มีความพร้อมต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนการขับเคลื่อนต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา
๓	แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้ง มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณทุกแผนงานที่สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบเป็นประจำทุกเดือนตามแบบฟอร์ม สทช..๐๒ ที่กำหนดให้ครบถ้วน	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรจัดการน้ำเสีย - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๔	ขอให้เร่งรัดขอรับจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบ รวมทั้งดำเนินการตามกรอบเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง - สำนักงานจังหวัดระยอง
๕	ให้เร่งวางแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยใช้งบประมาณของตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> - การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา

(เอกสาร ๒)